

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.69 แนวโน้มอ่อนค่า จากดอลลาร์แข็ง ,**

**หนักลงทุนลดสถานะถือครองบาท ,กรอบ 31.67 - 31.87**

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.69 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มอ่อนค่า จากดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าขึ้น การเมืองในประเทศ และนักลงทุนลดสถานะการถือครองเงินบาท คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.67 - 31.87

\*นายจิตพล พุกษาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.69 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ซึ่งมุมมองตลาดการเงินในช่วงสัปดาห์ที่ประกาศผลประกอบการนั้น มีความเป็นไปได้มากที่จะเห็นการขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ในกรณีที่รายได้ไม่ดีตามที่หวัง ซึ่งจะกดดันให้ตลาดเข้าสู่โหมดปิดรับความเสี่ยง (Risk Off)

\* และเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่ากลับขึ้นได้ นอกจากนี้การที่สหภาพยุโรปไม่สามารถหาข้อตกลงเรื่องการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะกดดันให้เงินยูโร (EUR) อ่อนค่าพร้อมกัน

\* ด้านเงินบาท ตลาดอาจปิดรับความเสี่ยงจากมีความกังวลความตึงเครียดของการเมืองในประเทศในระยะสั้น พร้อมกันกับการส่งออกยังคงหดตัว ซึ่งไม่ถือว่าเป็นข่าวในเชิงบวกของเงินบาท จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นหนักลงทุนทยอยลดสถานะการถือครองสินทรัพย์ในรูปเงินบาทลง

\* คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.67 - 31.87 บาท/ดอลลาร์ และกรอบสัปดาห์นี้ที่ 31.50 - 32.00 บาท/ดอลลาร์

\* ในสัปดาห์นี้ ต้องจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทที่นักลงทุนน่าจะจับตามองมากที่สุดในสัปดาห์นี้ คือ Tesla และ Twitter ขณะที่ธนาคารใหญ่อย่าง UBS และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกใหญ่อย่าง Unilever และ Coca-Cola ก็มีกำหนดรายงานผลประกอบการด้วยเช่นกัน

\* ส่วนในฝั่งเศรษฐกิจต้องจับตานิโยบายการเงินธนาคารกลางจีน ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Loan Prime Rate) อายุ 1 ปีและ 5 ปี ที่ระดับ 3.85 และ 4.65% ตามลำดับในวันจันทร์

\* ต่อเนื่องในวันพุธ จะมีการรายงานตัวเลขส่งออกและนำเข้าของไทย ซึ่งคาดว่าจะหดตัว 15.0% และ 17.0% ตามลำดับ ส่งผลให้ไทยรายงานการเกินดุลการค้าในเดือนมิถุนายนราว 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

\* ขณะที่ในวันพฤหัสบดี การรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ในสหรัฐ (Initial Jobless Claims) คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 1.2 ล้านตำแหน่ง แม้จะมีผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องลดลงเหลือเพียง 16 ล้านตำแหน่ง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงผิดปกติ

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.14 วันศุกร์ 96.27

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,457.36 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 489.08 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ต่อบาทวันศุกร์ 31.702 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้